

Số: *147*/KH-PGDĐT

Bến Cát, ngày *21* tháng 4 năm 2020

## KẾ HOẠCH

### **Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2020**

Căn cứ Kế hoạch số 60/CT-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND thị xã Bến Cát về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân;

Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% trên các tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019, nhất là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và xe mô tô, xe máy và những năm tiếp theo;

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn thị xã hướng đến mục tiêu bền vững.

#### **II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt”; Chỉ thị số 24/CT—TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ”; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về “Tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục kiến thức về ATGT, phổ biến “ Văn hóa giao thông” cho học sinh trong trường học. Cương quyết xử lý





các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe đi xe mô tô đến trường. Phối hợp gia đình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục pháp luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh năm học 2020-2021. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT gắn với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường” vào tháng 9/2020. Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” cho học sinh phổ thông trên địa bàn.

3. Tiếp tục chỉ đạo củng cố các Tổ ATGT tại các trường học, tổ hướng dẫn giao thông cho học sinh, chú ý các giờ cao điểm, tan trường, bố trí các điểm đưa rước học sinh, không làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT. Phối hợp với các ngành tiếp tục tổ chức xe đưa đón học sinh nhằm giảm áp lực phương tiện cá nhân tham gia giao thông, đưa tiêu chí chấp hành luật ATGT vào tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh hàng năm của nhà trường.

### **III. Tổ chức thực hiện**

1. Các đơn vị trường học cần thành lập Ban chỉ đạo việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho các học sinh với các chủ đề như: Đi bộ an toàn, đi xe đạp an toàn, ngồi trên xe máy an toàn... chú trọng nâng cao kiến thức giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh bằng hình ảnh trực quan, sinh động, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường. Tiến hành tuyên truyền cho học sinh vào buổi chào cờ đầu tuần. Tạo thói quen tự giác chấp hành an toàn giao thông.

2. Hàng ngày, trước khi tan học, giáo viên nhắc nhở các em học sinh chấp hành các quy định về trật tự ATGT, đặc biệt không tụ tập ở lòng đường, không đi xe đạp thành hàng 02, hàng 03.. không được đi ngược chiều, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu ATGT như Đố vui, tiêu phẩm vui...

3. Các trường THCS phải thường xuyên rà soát, nhắc nhở học sinh chưa đủ tuổi không được sử dụng xe mô tô, gắn máy theo quy định.

4. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về An toàn Giao thông cho các bậc phụ huynh khi đưa đón con em mình, tuân thủ các quy tắc tránh vượt trong tham gia giao thông, chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông, đỗ xe không gây cản trở mất TTATGT, không gây ùn tắc giao thông trước cổng trường.

5. Các trường học trên địa bàn thị xã cần kiểm tra lại các doanh nghiệp vận tải có hợp đồng đưa rước học sinh tại các trường phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn giao thông như: Chứng nhận đăng ký xe, giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe, đặc biệt chở đủ số người qui định...



Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát, đề nghị hiệu trưởng các trường Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trong và ngoài công lập nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Các trường MN-MG, TH, THCS trực thuộc;
- Lưu: VT, NG.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Phú Hải**



